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ชี้เป็นจุดเริ่มต้นดำเนินการ/ไม่คิดทำแค่ขายผ้าหน้ารอด

"หมอจรัส" เผย คกก.อิสระฯ ไม่คิดแค่แก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะหน้าเท่านั้น
ชี้การดำเนินการต้องเริ่มหาปัญหาศึกษาไทยคืออะไรก่อน
ขณะเดียวกันที่ประชุมพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำมากที่สุด รองมาเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษา

ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า
ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาระหว่างกรรมการ
เนื่องจากกรรมการคณะนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการรับฟังความเห็นในเบื้องต้น
พบว่ากรรมการทุกคนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาอย่างเต็มที่ และปฏิรูปการศึกษาก็มีประเด็นที่ซับซ้อนอยู่มาก
โดยตนคิดว่าการดำเนินการต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่าปัญหาเรื่องการศึกษาไทยจริงๆ คืออะไรกันแน่
และให้คำถามนั้นนำไปสู่การหาคำตอบต่างๆ ที่กรรมการต้องคิดกันอย่างหนัก และต้องไม่หยุดอยู่ที่ความคิด
สำหรับประเด็นปัญหาที่มีการพูดถึงอย่างมากในที่ประชุมคือ เรื่องความเหลื่อมล้ำและคุณภาพการศึกษา
ที่ในปัจจุบันยังไม่ดีพอ ซึ่งจะโยงไปถึงระบบที่จะรองรับทั้งโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ
อีกทั้งที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนมาก แต่จะต้องเป็นในลักษณะความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้

"ปัญหาเรื่องการศึกษามีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ดังนั้นคำตอบของแต่ละปัญหา
แน่นอนว่าจะไม่ใช่คำตอบเดียว และจะทำอย่างไรให้แนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้จริง นอกจากนี้
ผมจะบันทึกความเห็นชอบกรรมการทุกท่านไว้ในรายงานการประชุม ว่าตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร
เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติว่าเราจะทำอย่างไรตามหลักอริยสัจ 4 ที่เราจะต้องไปถึงมรรคให้ได้
แต่ไม่ใช่มรรคที่เกิดขึ้นโดยฝัน ต้องเกิดขึ้นจากฐานที่ถูกต้อง และผมจะทำรายงานของคณะกรรมการอิสระฯ
เกี่ยวกับปัญหาและสภาพการศึกษาในปัจจุบันด้วย เพื่อให้เห็นภาพปัญหาชัดเจน และวางแนวทางแก้ไข
ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น" ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว.

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก ไทยโพสต์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560

 

http://www.thaipost.net/?q=กกอิสระหาการศึกษาไทยคืออะไร

